

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 7-13 ตุลาคม 2563

### ข้าวเปลือกเหนียว ดิ่งเหลือตันละ 9 พันบาท ‘พาณิชย์’ เร่งเจรจาขาย ‘คอฟโก้’ จีน

กรมการค้าภายใน ร่วมกับทุกหน่วยงานติดตามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวอย่างใกล้ชิด หลังราคาตกต่ำ ขณะที่ พาณิชย์ระดมภาครัฐและเอกชนช่วยดึงราคา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือติดตามสถานการณ์ราคา ข้าวเหนียวที่มีราคาปรับตัวลดลง ว่า จากแนวโน้มราคาที่ปรับตัวลดลง นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวเหนียวปรับตัวลดลง พร้อมติดตามสถานการณ์ข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กรมการค้าข้าว และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมหารือ หลังหารือ พบว่า ข้าวเปลือกเหนียวที่กำลังออกสู่ตลาดขณะนี้ เป็นข้าวเหนียวนาปรัง พันธุ์สันป่าตอง 1 โดยปกติราคาตลาดจะต่ำกว่าข้าวเปลือกเหนียวนาปีพันธุ์ กข 6 ที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกชุก ทำให้มีความชื้นสูง ราคาข้าวที่ความชื้นไม่เกิน 15% จะอยู่ที่ตันละ 9,000 – 9,500 บาท (ข้าวสดความชื้น 28% ราคาอยู่ที่ตันละ 7,000 – 7,500 บาท)

จากการประเมินสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวเปลือกเหนียวในปีนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ปริมาณข้าวเปลือกเหนียวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ไม่ได้เพิ่มสูงมากอย่างที่คาดการณ์กันไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ภาที่ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอ ต่อความต้องการทำให้ราคาสูงกว่าปกติมาก

อย่างไรก็ตาม สำหรับราคาข้าวเปลือกเหนียวปัจจุบันคาดว่า น่าจะอยู่ที่จุดต่ำสุดแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวในช่วงนี้ กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือสมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าไปปรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิต

โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย จะช่วยรับซื้อต่อเนื่อง และประสานห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายข้าวสารเหนียวและจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภค

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะเจรจากับ COFCO เพื่อเสนอขายข้าวเหนียวและข้าวชนิดอื่นภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีนที่ยังอยู่ระหว่างเจรจาส่งมอบอีก 300,000 ตัน ซึ่งเงินเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยอยู่แล้ว เพื่อกระตุ้นความต้องการข้าวเหนียวภายในประเทศให้เพิ่มขึ้น

รวมทั้ง บูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและฝ่ายความมั่นคงเพื่อเข้มงวดการนำเข้าและการขออนุญาตขนย้าย ในการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าข้าวเหนียว จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวเปลือกของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอมาตรการประกันรายได้และมาตรการคูปอง

(โครงการสินเชื่อชะลอการจำหน่าย ซึ่งเกษตรกรจะได้รับค่าฝากเก็บ ต้นละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก) ที่ นบข. ได้เห็นชอบแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและเก็บเกี่ยวไปแล้ว ก่อนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยังคงได้รับสิทธิ์ตามโครงการประกันรายได้ปี 2

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## ราคาข้าวทรุด โรงสีขาดทุนอ่วม

“เกรียงศักดิ์” เผยโรงสีวิกฤติแบกสต็อกอื้อ ขาดทุนราคาข้าวตก 20-30% ขาดสภาพคล่องหนัก สารพัดมรสุม กระทบรัฐเร่งโครงการประกันรายได้ข้าว-จำนำยุ่งฉวาง หวังสกัดราคาแนวโน้มร่วงตึงเหว

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารที่ปรับราคาลดลง 20-30% (อินโฟกราฟฟิก) ทำให้โรงสีที่มีสต็อกและใช้เป็นหลักประกันค้ำวงเงินกับธนาคาร เมื่อมูลค่าสต็อกลดลงก็จำเป็นต้องใส่เงินคืนกับธนาคาร หรือซื้อสินค้าข้าวเพิ่มเข้ามาเพื่อรักษามูลค่าสต็อกเพื่อรักษาวงเงินที่ใช้กับสถาบันการเงิน ทำให้โรงสีที่สต็อกไว้อาจมีปัญหาสภาพคล่องบวกกับจากเดิมโรงสีก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอยู่แล้วก็จะยิ่งหนักขึ้น สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้ประกอบการประสบภาวะขาดทุน

สาเหตุที่ราคาปรับตัวลงมากค่อนข้างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้สินค้าข้าวประสบปัญหาภัยแล้ง 2-3 ปีติดต่อกัน บวกกับปัญหาโควิดที่ทำให้เวียดนามหยุดการส่งออก ทำให้ช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวเหวี่ยงตัวขึ้นไปในทิศทางบวกอย่างรุนแรง ซึ่งในขณะนี้ราคาข้าวถือว่ากำลังปรับตัวเข้าสู่สมดุลของแต่ละชนิดข้าวเพื่อสอดรับกับทั้งกำลังซื้อและสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการที่ราคาปรับลงนี้มองได้ทั้ง 2 มุม คือกรณีที่ผู้ประกอบการที่ไม่มีสต็อกมากนั้นถือเป็นผลดี แต่อาจมีปัญหาสำหรับผู้ประกอบการที่ถือสต็อกไว้ในเรื่องของสภาพคล่องที่เดิมก็มีปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วอีกด้วย

ส่วนในทางด้านการส่งออกนั้นถือเป็นผลดีเนื่องจากที่ผ่านมามูลค่าราคาสินค้าข้าวของไทยปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้ปริมาณการส่งออกลดลง การที่ราคาปรับลงนี้จะทำให้ส่งออกได้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียกส่วนแบ่งตลาดจากเดิมที่ไทยเคยเสียไปกลับมาได้ แต่ทั้งนี้มูลค่าข้าวเปลือกของเกษตรกรลดลง ภาครัฐควรจะต้องเร่งประกาศโครงการที่ทางภาครัฐได้เตรียมการเพื่อเข้ามาดูแลช่วยเหลือในจุดนี้ เช่นโครงการประกันรายได้ โครงการชะลอการขาย และอื่นๆ ซึ่งก็จะต้องรอทางภาครัฐประกาศออกมา เพื่อให้เกษตรกรได้อุ่นใจว่ารัฐมีมาตรการดูแลส่วนสถานการณ์ “ข้าวเหนียว” ขณะนี้ รัฐจำเป็นต้องต้องระวังเรื่องการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มงวด เพราะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เจอปัญหานี้ ซึ่งสะสมมานานแล้วและมีผลต่อราคาข้าวเหนียวบริโภคภายใน

จากการลงพื้นที่ดูข้าวหอมมะลิ ภาคอีสาน ได้สอบถามผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ ภาพรวมดีแม้ว่าบางพื้นที่จะกระทบแล้งจะมีหญ้าขึ้น แต่หญ้าเริ่มทรุดลง ข้าวเริ่มสูงขึ้นกว่าหญ้า (พื้นที่กระทบแล้งผลผลิตต่อไร่อาจลดลง) ตามข้อมูลที่ได้รับมา และประเมินตามสายตา ถือว่าปีนี้ 2563/64 ดีกว่าปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า วันที่ 20 ตุลาคมนี้ ข้าว กข.15 เริ่มทยอยเก็บเกี่ยว มากขึ้นตามลำดับ (ล่าช้ากว่าปกติ) และ ประมาณวันที่ 5 พฤศจิกายน ข้าวหอมมะลิ 105 เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งการเก็บเกี่ยวของฤดูนาปี 63/64 ภาคกลางเกษตรกรปลูกข้าวตามน้ำ ซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยว ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป จะทำให้ผลผลิต ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกมาในเวลาใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านช่วงที่ตลาดปรับสมดุลคาดว่าจะมีแรงซื้อกลับมา

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## ช่วยด้วย ขายเป็นข้าวเปลือกเหนียว 6 บาท/กก.

ระดม โปสต์ขายข้าวเปลือกเหนียว ราคาดีแหว เหลือ 6 บาท/กก. ร้องใครก็ได้ช่วยที่ เพื่อนสมาชิกก็บ่นหัวอกเดียวกันเพิ่งขายไป ราคาแย่ บ้างก็เสนอ ร้อง “บักตู” ช่วย นบข.เห็นอนาคตรัฐชดเชยบาน แสนล้านจะเอาอยู่ไหม

กลุ่มนาข้าว (กระดุกสันหลังของชาติ) โปสต์หลังการขายข้าวเปลือก ราคา ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ข้าวเปลือกเหนียว พันธุ์สันป่าตอง 6 เกียวขายสด เหลือ 6 บาท/กก. หรือตันละ 6,000 บาท เทียบจากปีที่แล้วที่เคยขายได้ข้าวเปลือกสด อยู่ที่ตันละ 1.2 หมื่นบาท บางคนก็ร้องขอให้ช่วยตนเอง บางคนก็ร้องถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำมาก็เหนื่อยยาก ลำบาก ต้องเผชิญภัยแล้ง พอปลูกข้าวมีผลผลิตแทนที่จะได้ราคา ราคา กลับสวนทางตกต่ำอย่างน่าใจหาย

สอดคล้องกับนายสุเทพ คงมาก นายกิตติศักดิ์ สماعيل และเกษตรกรไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เป็นจริง ราคาข้าวเปลือกผมเช็กราคา นี่คือความหายนะที่ผมพร่ำบอกกับรัฐบาลว่าทำไมจะต้องมีโครงการประกันรายได้ ควบคุมมาตรการโครงการช้อนขนออกมา เช่น โครงการจำนำยิ่งฉาง ต้องเร่งออก เพราะหากราคาข้าวถูกให้เก็บไว้ อีกด้านจะได้ชดเชยราคา ส่วนโรงสี พ่อค้า ส่งออก ไม่สนใจ เพราะเวลานี้เป็นเวลาดีที่จะซื้อข้าวราคาถูก ในอนาคตจะเห็นราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ตันละ 8,000-9,000 บาท รัฐบาลชดเชยบานแน่แสนล้านจะเอาอยู่หรือไม่

นายวิชัย ศรีนวกุล นายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ต้องดูกันต่อว่าราคาข้าวตัวไหนจะลงอีกเพราะเดือนหน้าข้าวหน้าปีจะออกพร้อมกันแล้ว

อีกด้านหนึ่ง นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) อยู่มาได้ 2 วันแล้ว ส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น จะรายงานความคืบหน้าต่อไป ส่วนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะเดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## สัญญาฟิวเจอร์ส “ข้าวไทย” ในตลาดโลก ครั้งแรก

“ส่งออกข้าว” เริ่มเคลื่อนไหว หลังข่าวแพร่สะพัด ตลาดสินค้าล่วงหน้าชิคาโก สนใจขึ้นบัญชีเทรดขายข้าวขาว 5% คิกออฟ 23 พ.ย.นี้ “ซูเกียร์ตี” เผยเป็นครั้งแรกในตลาดโลก คลางแคลงข่าวจริงหรือไม่

สืบเนื่องจากเว็บไซต์ของ CME Group ซึ่งเป็นผู้บริหารตลาดสินค้าล่วงหน้า Chicago Mercantile Exchange ( CME) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลกตั้งอยู่ที่นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ได้เข้าจดทะเบียนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวขาวเมล็ดยาวของประเทศไทย เวลา 23:57 น. ของวันที่ 7 ต.ค. 2020 ทาง CME จะแสดงรายการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวขาวเมล็ดยาวของไทยบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Globex และ Clearport ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้

นายซูเกียร์ตี โอภาสวงศ์ นายกิตติศักดิ์ สماعيل ผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ต้องพิจารณาก่อนว่าข้อมูลดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไร ซึ่งผมยังไม่ได้ยินข่าวตรงนี้เลย แต่ถ้าสมมติว่ามีการนำข้าวไทยขึ้นไปเทรดตลาดขายล่วงหน้าจริง ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่นำข้าวไทย มาเป็นมาตรฐานราคาในตลาดโลก มองว่า สาเหตุที่เลือกข้าวขาว 5% ไปขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้นำจะมีปริมาณที่มาก ก็มองว่า ทาง CMC ก็น่าที่จะ

ตัดสินใจเลือกข้าวชนิดนี้มาขายในตลาด ผมจะติดตามต่อไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วสัญญา จะทำอย่างไร ใครเป็นคนส่งมอบ ผมก็ยังไม่รู้ อยู่เฉยๆ เพราะไม่มีสัญญาณเลยว่ามีตรงนี้เกิดขึ้นแล้ว เจียบมาก

"หากมีการขายจริง ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ข้าวไทยมีตลาดที่กว้างขึ้นส่วนหนึ่ง แต่ก็คำนึงว่าการขายสินค้าตลาดล่วงหน้าอาจจะไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเกิดขึ้นในเวลานั้นก็ตาม ก็เป็นเรื่องที่ดี และหากเป็นจริงก็นับว่าเป็นครั้งแรกของข้าวไทยที่ได้มีโอกาสขึ้นไปเทรดในตลาดล่วงหน้าในระดับโลก"

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## **“อินเดีย” เบอร์ 1 ข้าวโลกจ่อคว่ำยอดส่งออก 14 ล้านตัน แชนไทยเท่าตัวเป็นปีแรก**

“อินเดีย” เบอร์ 1 ส่งออกข้าวโลกคว่ำยอด 14 ล้านตัน แชนไทยเท่าตัวเป็นปีแรก จากปัจจัยบวกค่าเงินรูปีอ่อนค่า แฉมไทยเผชิญภัยแล้ง-บาทแข็ง

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า คาดการณ์ปีนี้อินเดีย ผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลกจะสามารถส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบ 42% จากปีที่แล้ว จาก 9.9 ล้านตันเป็น 14 ล้านตัน ห่างจากไทยซึ่งเป็นเบอร์ 2 ของโลก ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน เป็นเท่าตัวจากเดิมที่เคยส่งออกห่างกันแค่ 2-3 ล้านตัน สาเหตุหลักมาจากปริมาณส่งออกที่ลดลงจากไทยและเวียดนาม รวมถึงค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลงประมาณ 3%

ขณะที่ไทยเผชิญภัยแล้ง อาจทำให้ยอดส่งออกในปีนี้อาจเหลือ 6.5 ล้านตัน ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ 20 ปี โดยล่าสุด 8 เดือนแรกปีนี้ไทยเพิ่งจะส่งออกได้เพียง 3.65 ล้านตันเท่านั้น ส่วนเวียดนามก็พบปัญหาระดับน้ำต่ำในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเช่นกัน

โดยในจำนวน 14 ล้านตันนี้ อินเดียจะส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังอิหร่าน, ซาอุดีอาระเบียและอิรัก ซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้อุดส่งออก 4.5 ล้านตัน ที่เหลือเป็นข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ

“ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะแอฟริกา มีความต้องการซื้อข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิจากอินเดียมากขึ้น เนื่องจากราคาถูกกว่าที่อื่นๆ โดยราคาอินเดียล่าสุด เช่น ข้าวขาว 5% ตันละ 340 เหรียญสหรัฐ ข้าวหนึ่ง ตันละ 380 เหรียญสหรัฐ และปลายข้าว อยู่ที่ 275 เหรียญ ซึ่งเทียบกับข้าวสาร 5% ของไทยตันละ 493 เหรียญ ซึ่งแม้ว่าจะลดลงมาจากก่อนหน้านี้ขายตันละ 513 เหรียญสหรัฐก็ถือว่ายังสูงกว่า ค่าบาทไทยแข็งค่าทำให้แข่งลำบาก”

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามประเมินสถานการณ์ว่าการผลิตข้าวในปี 2563/2564 ปีนี้จะเป็นอย่างไร เพราะปริมาณน้ำในหลายเขื่อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต่ำ จนทางกระทรวงสาธารณสุขเกษตรและสหกรณ์ออกมาเตือนถึงการปลูกข้าวนาปี แต่ขณะนี้เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว

“ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำโดย นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมและคณะเตรียมลงพื้นที่สำรวจผลผลิตข้าวนาปี ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 นี้”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## **พายุ “หลินฟา” ถล่มนาข้าว 6 จังหวัด เสียหายแล้วกว่าแสนไร่**

พายุหลินฟา-นังกา ถล่มที่เกษตรเสียหาย 6 จังหวัด นครราชสีมา สระแก้ว จันทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี เกษตรกร 60,924 ราย พื้นที่ 234,569 ไร่ ข้าว 107,642 ไร่ กรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง 14-16 ต.ค. กรมชลประทานติดตามอ่างเก็บน้ำใกล้ขีด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล พร้อมพิจารณาปรับการระบายน้ำตามเกณฑ์ควบคุม

วันที่ 13 ต.ค. 2563 นายทวิศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 43,399 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ 37% เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 19,470 ล้าน ลบ.ม.

เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 11,952 ล้าน ลบ.ม หรือร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 5,256 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ทั่วประเทศยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ประกอบกับพายุโซนร้อน “หลินฟา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ทำให้เกิดฝนตกในบางพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในเขื่อนที่ยังคงมีปริมาณน้อยอยู่ (ต่ำกว่า 30%) ซึ่งมี 6 แห่ง ได้แก่ ภูมิพล แม่มอก อุบลรัตน์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ และคลองสิียด ส่วนที่มีน้ำ (มากเกิน 80%) ได้แก่ ลำพระเพลิง เขื่อนหนองปลาไหล เขื่อนขุนด่านปราการชล ยังสามารถควบคุมการปรับระบายได้

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด

*“โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล พร้อมพิจารณาปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเกณฑ์ควบคุมที่กำหนด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ย่อมความกดอากาศที่จะเกิดขึ้นภายใน 1-2 อาทิตย์นี้ อย่างเคร่งครัด”*

ทางด้านกระทรวงเกษตรฯ รวบรวมผลกระทบด้านการเกษตร ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระแก้ว จันทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี เกษตรกร 60,924 ราย พื้นที่ 234,569 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 107,642 ไร่ พืชไร่ 115,548 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 11,379 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี เกษตรกร 179 ราย ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร 17 ราย

รายงานข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” ช่วงเช้าต่อจากพายุหลินฟา บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ไทยยังได้รับผลกระทบต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 โดยจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านตะวันออกและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

xx

## **เวียดนาม**

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่มีน้อยลง โดยเฉพาะจากฟิลิปปินส์ เพราะในช่วงนี้กำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวในประเทศจึงชะลอการนำเข้าข้าว ประกอบกับเริ่มมีผลผลิตข้าวจากฤดูใหม่ (the autumn-winter crop) จากบางจังหวัดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong Delta) ได้ออกสู่ตลาดบ้างแล้วส่งผลให้อุปทานข้าวในตลาดมีมากขึ้น โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ประมาณ 470 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อเทียบกับระดับ 460-480 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

วงการค้ารายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากศุลกากรว่า ในเดือนกันยายน 2020 มีการส่งออกข้าวประมาณ 383,700 ตัน ลดลงประมาณ 36% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยฟิลิปปินส์ยังคงเป็นประเทศที่นำเข้ามากที่สุด

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติ (Vietnam's General Statistics Office) รายงานว่า ในเดือนกันยายน 2020 เวียดนามส่งออกข้าวได้ (ข้อมูลเบื้องต้น) ประมาณ 420,000 ตัน มูลค่าประมาณ 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลงประมาณ 12.2% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านๆ มา และคาดว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน) เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 5.026 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.468 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลงประมาณ 0.6% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 12%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านๆ มา

ที่มา *Oryza.com*

## **กัมพูชา**

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวันวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 880 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ 870 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 720 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ลดลงจากวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ 730 เหรียญสหรัฐต่อดัน)

ข้าวขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 530 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นจากราคาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ 510 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวหึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 550 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ 550 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อดัน) และข้าวหึ่งอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน)

ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,400 เหรียญสหรัฐต่อดัน และข้าวกล้องหอมอินทรีย์ (Organic Brown Jasmine-Premium quality) ราคาอยู่ที่ 1,370 เหรียญสหรัฐต่อดัน

ที่มา *Oryza.com*

## **ฟิลิปปินส์**

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Philippines Department of Agriculture; DA) ได้ตัดสินใจระงับการนำเข้าข้าวเป็นเวลาสองเดือนเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพยุงราคาในประเทศในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหลักของประเทศ โดยกระทรวงเกษตรได้ขอให้ผู้นำเข้าในประเทศหยุดการนำเข้าข้าวระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2020 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าประมาณ 2.3 ล้านตันลดลงจาก 2.9 ล้านตันในปีที่แล้ว โดยคาดว่าในขณะนี้มีการนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 2 ล้านตัน และจะมีการนำเข้าเพิ่มเติมอีกประมาณ 300,000 ตัน ภายในช่วงสิ้นปีนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 2563 ราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The

average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 16.84 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 347 เหยียดสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 17.12 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 353 เหยียดสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.35 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 790 เหยียดสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 38.42 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 793 เหยียดสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.11 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 867 เหยียดสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 42.24 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 872 เหยียดสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 0.02% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 34.72 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 715 เหยียดสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 34.81 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 718 เหยียดสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.73 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 782 เหยียดสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 37.89 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 782 เหยียดสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*

## อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2020/21 (มกราคม-ธันวาคม) อินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 54.961 ล้านตัน หรือประมาณ 34.9 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับปีที่ 2019/20 เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% จากปีก่อนหน้า

สำหรับการนำเข้าข้าวในปี 2021 นั้น คาดว่าจะมีประมาณ 500,000 ตัน ลดลงประมาณ 16.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 600,000 ตัน ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าในปี 2020 โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม) มีการนำเข้าข้าวประมาณ 120,000 ตัน ลดลงถึง 48.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 230,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปัจจุบัน อินโดนีเซียมีการแปลงพื้นที่เพาะปลูกข้าวไปทำกิจการอย่างอื่นนอกภาคเกษตรทั้งในเขตพื้นที่เกาะชวา และสุมาตรา ส่งผลให้มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านหน่วยงาน BULOG (the state logistics agency) ยังคงเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการกระจายข้าวในรูปแบบของความช่วยเหลือด้านอาหารให้แก่ประชาชนไปแล้วประมาณ 1.4 ล้านครัวเรือน และในระยะที่ 2 คือช่วงเดือนมิถุนายน มีการกระจายข้าวให้แก่ประชาชนอีกประมาณ 1.8 ล้านครัวเรือน ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะได้รับการจัดสรรข้าวประมาณ 15 กิโลกรัม นอกจากนี้ BULOG ยังได้มีการกระจายข้าวไปจำหน่ายในตลาดอีกประมาณ 815,000 ตัน

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชน และมีการเก็บเกี่ยวข้าวในประเทศในช่วงที่ผ่านมา ได้ช่วยให้ราคาข้าวภายในประเทศอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ โดยข้าวคุณภาพปานกลาง (The average price of medium quality rice) ราคาเฉลี่ยในตลาดค้าส่งเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 10,604 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม

หรือประมาณ 734 เหยี่ยวสหรัฐต่อตัน ลดลงเล็กน้อยจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 10,750 รูเปียห์ต่อ กิโลกรัมหรือประมาณ 741 เหยี่ยวสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคายังคงสูงกว่าราคารับซื้อที่รัฐบาลกำหนดไว้ (the government's purchasing price)

ในปี 2020 นี้ BULOG คาดว่าจะมีการจัดหาข้าวประมาณ 1.4 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.19 ล้านตัน ในปี 2019 ที่ผ่านมา โดยข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2020 มีการจัดหาข้าวสารได้แล้วประมาณ 788,402 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 748,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดย BULOG ตั้งเป้ารักษา ระดับสต็อกข้าวในช่วงสิ้นปีให้อยู่ที่ประมาณ 1.5-2 ล้านตัน โดยขณะนี้ มีสต็อกข้าวแล้วประมาณ 1.4 ล้านตัน  
ที่มา *Oryza.com*

### เกาหลีใต้

สำนักสถิติเกาหลีใต้ (Statistics Korea) เปิดเผยว่า ผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้ปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.63 ล้านตัน ลดลง 3.71 เมื่อเทียบกับจำนวน 3.77 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และถือเป็นปริมาณน้อย ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2523 (1980) ซึ่งเป็นปีที่ผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้อยู่ที่ 3.55 ล้านตัน โดยผลผลิตที่ลดลง สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่เลวร้าย และพื้นที่ปลูกข้าวลดลง

ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้ลดลงต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยในปี 2563 นี้ พื้นที่ปลูกข้าวคาดว่าจะ ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหลือประมาณ 4.54 ล้านไร่ ขณะที่การบริโภคข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักที่สำคัญของ ชาวเกาหลีใต้อาจลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหาร  
ที่มา *Oryza.com*

### ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 86,000 ตัน ประกอบด้วย 1) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled medium grain rice) จากประเทศสหรัฐฯ 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2020 และวันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2020 2) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled medium grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2020 และ 3) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) 5 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2020 และวันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2020

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 14,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) 2 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 20 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2020



ผลการประมูลปรากฏว่า ญีปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากประเทศไทยจำนวน 14,000 ตัน โดยในการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 9 ราย ซึ่งราคาที่ประมูลได้เฉลี่ยอยู่ที่ 55,920 เยนต่อตัน (ไม่รวมภาษี) (ประมาณ 530 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) หรือที่ 60,394 เยนต่อตัน (รวมภาษี) (ประมาณ 572 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 54,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous polished medium rice) จากสหรัฐฯ 2 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 20 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2020 และวันที่ 1 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2020 และข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 4 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบ 2 ล็อตแรกในวันที่ 20 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2020 และอีก 2 ล็อตที่เหลือในวันที่ 1 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2020 นั้น

ผลการประมูลปรากฏว่า ญีปุ่นตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 54,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ รวม 26,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาวจากประเทศไทย โดยในการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 31 ราย ซึ่งราคาที่ประมูลได้เฉลี่ยอยู่ที่ 98,725 เยนต่อตัน (ไม่รวมภาษี) (ประมาณ 942 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) หรือที่ 106,623 เยนต่อตัน (รวมภาษี) (ประมาณ 1,017 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากผู้ซื้อได้ชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้ เนื่องจากได้นำข้าวไปจำนวนมากแล้วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำให้มีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 376-382 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่วงการค้าระบุว่า ในช่วงนี้ผู้ส่งออกยังไม่สามารถลดราคาส่งออกข้าวได้แม้จะมีแนวโน้มว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวนมากเนื่องจากในช่วงนี้เงินรูปีแข็งค่าขึ้น

นาย B.V. Krishna Rao ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย (the Rice Exporters Association) คาดการณ์ว่า การส่งออกข้าวของอินเดียในปี 2563 มีแนวโน้มพุ่งขึ้นเกือบ 42% แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการส่งออกข้าวที่ลดลงจากบรรดาประเทศคู่แข่งซึ่งรวมถึงประเทศไทย และจากการที่สกุลเงินรูปีอ่อนค่าลงซึ่งทำให้ราคาข้าวของอินเดียถูกลง

นาย Rao กล่าวว่า ยอดส่งออกข้าวของอินเดียอาจพุ่งขึ้นแตะระดับ 14 ล้านตันในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากรดับ 9.9 ล้านตันในปี 2562 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี ขณะที่ยอดส่งออกข้าวของไทยกำลังลดลง เนื่องมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ขณะที่เวียดนามกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากผลผลิตตกต่ำลง ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ทำให้อินเดียมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ อินเดียเป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก ขณะที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุดอันดับ 2 ของโลก เผชิญกับภัยแล้งในช่วงต้นปีนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว โดยคาดว่า ยอดส่งออกข้าวของไทยในปี 2563 จะลดลงสู่ระดับ 6.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี

ส่วนเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุดอันดับ 3 ของโลก เผชิญกับระดับน้ำที่ลดต่ำลงในลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของเวียดนาม ส่งผลให้ความสามารถในการปลูกข้าวของเวียดนามเป็นไปอย่างจำกัด

นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินรูปียังเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้ยอดส่งออกข้าวของอินเดียเพิ่มขึ้นในปีนี้ด้วย โดยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ สกุลเงินรูปีอ่อนค่าลงแล้วราว 3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานสถิติการค้า (the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics; DGCIS) รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2020 อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 1.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำนักงานสถิติการค้า (the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics; DGCIS) รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรก (เมษายน-กรกฎาคม 2020) ของปีงบประมาณ 2020/21 (เมษายน 2020-มีนาคม 2021) อินเดียส่งออกข้าวจำนวน 4,679,349 ตัน มูลค่าประมาณ 2,678 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 48.25% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 21.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,156,394 ตัน มูลค่า 2,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2019/20)

โดยส่งออกข้าวบาสมาดิ 1,680,652 ตัน มูลค่า 1,499 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 17.11% แต่มูลค่าลดลง 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,435,028 ตัน มูลค่า 1,522 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2019/20) ส่วนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,998,697 ตัน มูลค่า 1,179 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 74.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 71.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,721,366 ตัน มูลค่า 689 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2019/20)

ขณะที่ราคาส่งออกข้าวบาสมาดิเฉลี่ยอยู่ที่ 892 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 15.85% เมื่อเทียบกับ 1,060 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2019/20) ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเฉลี่ยอยู่ที่ 393 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 1.75% เมื่อเทียบกับ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รัฐบาลคาดว่าจะใช้ปีงบประมาณจำนวนประมาณ 191 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการจัดหาข้าวปีงบประมาณ 2020/21 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 22% ทั้งนี้หลังจากที่รัฐสภาได้อนุมัติกฎหมายเกษตรฉบับใหม่แล้วก็มีรายงานว่าเกษตรกรมีความกังวลว่ารัฐบาลจะยกเลิกการรับซื้อในราคาที่รับประกัน ซึ่งท่ามกลางความกังวลเหล่านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่ารัฐบาลกำลังวางแผนที่จะเสริมสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างและจะไม่มีการยกเลิก

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า FCI และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (เริ่มตั้งแต่ 26-28 กันยายน 2020-30 กันยายน 2021) ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2020 ได้แล้วประมาณ 1.52 ล้านตัน ข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นประมาณ 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อสัปดาห์ก่อน รัฐบาลประกาศเริ่มโครงการจัดหาข้าวในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2020-30 กันยายน 2021) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2020 ในแคว้นที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกหลักๆ และตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2020 สำหรับแคว้นอื่นๆ ซึ่งเร็วกว่าปกติที่มักจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญได้ เช่น ที่แคว้น Punjab และ Haryana ได้เริ่มมีการจัดหาข้าวแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการจัดหาข้าวของปี 2020/21 ไว้ที่ 49.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2019/20 ที่ 41.6 ล้านตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) สำหรับปี 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) โดยรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2020/21 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,245 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 166 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าว คุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 249 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% จาก 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 242 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2019/20 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 251 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% จาก 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 244 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2019/20

ที่มา Oryza.com

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 111,508 ตัน ลดลงประมาณ 11.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 125,458 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 24,263 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,367 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 87,246 ตัน ลดลงประมาณ 14.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 102,090 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,187 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 26,401 ตัน ฝรั่งเศส 13,356 ตัน เนเธอร์แลนด์ 17,199 ตัน สเปน 8,444 ตัน อิตาลี 8,027 ตัน โปแลนด์ 8,689 ตัน เยอรมนี 7,292 ตัน โปรตุเกส 5,018 ตัน เบลเยียม 4,238 ตัน บัลแกเรีย 689 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,086 ตัน สวีเดน 2,791 ตัน ลิทัวเนีย 1,002 ตัน สโลวาเกีย 853 ตัน เดนมาร์ก 587 ตัน โรมาเนีย 125 ตัน ออสเตรีย 1,174 ตัน กรีซ 179 ตัน ไชปรัส 416 ตัน ฟินแลนด์ 124 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-12 ตุลาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถาน จำนวน 18,804 ตัน ลดลง 27.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 13,447 ตัน เพิ่มขึ้น 43.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 6,208 ตัน เพิ่มขึ้น 107.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์ 4,602 ตัน ลดลง 29.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากไทยจำนวน 3,039 ตัน ลดลง 45.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 14,183 ตัน ลดลง 31.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 16,221 ตัน เพิ่มขึ้น 60.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 12,813 ตัน เพิ่มขึ้น 38.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 8,490 ตัน ลดลง 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 5,090 ตัน ลดลง 65.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 27,179 ตัน ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 3,018 ตัน ลดลง 54.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 1,617 ตัน ลดลง 37.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 1,495 ตัน ลดลง 34.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากลาวจำนวน 779 ตัน ลดลง 34.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-12 ตุลาคม 2563 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 16,671 ตัน เนเธอร์แลนด์ 12,322 ตัน เบลเยียม 7,666 ตัน ฝรั่งเศส 5,727 ตัน โปรตุเกส 4,964 ตัน สเปน 3,945 ตัน อิตาลี 2,870 ตัน โปแลนด์ 2,804 ตัน บัลแกเรีย 203 ตัน เยอรมนี 360 ตัน เดนมาร์ก 72 ตัน โรมาเนีย 104 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 10,570 ตัน สหราชอาณาจักร 8,775 ตัน เนเธอร์แลนด์ 8,027 ตัน เยอรมนี 4,505 ตัน อิตาลี 3,382 ตัน สเปน 5,166 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,708 ตัน สวีเดน 2,560 ตัน เบลเยียม 3,984 ตัน โปแลนด์ 6,047 ตัน โปรตุเกส 427 ตัน ลิทัวเนีย 1,243 ตัน บัลแกเรีย 559 ตัน โรมาเนีย 145 ตัน สโลวีเนีย 1,307 ตัน เดนมาร์ก 942 ตัน ฮังการี 455 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 21,182 ตัน สหราชอาณาจักร 1,981 ตัน เนเธอร์แลนด์ 5,425 ตัน ฝรั่งเศส 2,009 ตัน อิตาลี 1,012 ตัน สเปน 1,063 ตัน โปแลนด์ 2,038 ตัน โปรตุเกส 104 ตัน ลิทัวเนีย 250 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 17,305 ตัน ลดลง 9.49% เมื่อเทียบกับจำนวน 19,120 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 12,779 ตัน ลดลงประมาณ 6.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 13,621 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 4,526 ตัน ลดลงประมาณ 17.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,499 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,518 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 8,528 ตัน โปรตุเกส 1,952 ตัน สเปน 3,478 ตัน เบลเยียม 832 ตัน บัลแกเรีย 1,407 ตัน โรมาเนีย 272 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 267 ตัน เยอรมนี 46 ตัน เนเธอร์แลนด์ 61 ตัน สหราชอาณาจักร 23 ตัน เดนมาร์ก 79 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## **บราซิล**

กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ และบริการ (the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services) รายงานว่า ในเดือนกันยายน 2020 ประเทศบราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 125,132 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 181.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,421 ตัน ในเดือนสิงหาคม 2020 และเพิ่มขึ้น 91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนกันยายนมีการนำเข้าข้าวสารจำนวน 48,760 ตัน ข้าวเปลือก 51,276 ตัน ข้าวหัก 1,099 ตัน และข้าวกล้อง 23,998 ตัน ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี (มกราคม-กันยายน) บราซิลนำเข้าข้าว

ประมาณ 537,611 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 298,723 ตัน ข้าวเปลือก 90,863 ตัน ข้าวหัก 7,303 ตัน และข้าวกล้อง 140,722 ตัน

สถาบัน the Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า ในปี 2019 ที่ผ่านมา บราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 1.012 ล้านตัน

ทางด้านการส่งออกข้าวนั้น ในเดือนกันยายน 2020 ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวประมาณ 57,329 ตัน ลดลงประมาณ 66% เมื่อเทียบกับจำนวน 169,495 ตัน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 23,544 ตัน ข้าวเปลือก 12,841 ตัน ข้าวหัก 20,615 ตัน และข้าวกล้อง 329 ตัน โดยในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.21 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 424,749 ตัน ข้าวเปลือก 500,270 ตัน ข้าวหัก 273,741 ตัน และข้าวกล้อง 10,965 ตัน

สถาบัน the Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า ในปี 2019 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.42 ล้านตัน ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.81 ล้านตันในปี 2018

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงานลขาธิการคณะกรรมการบริหารการค้าต่างประเทศของบราซิล (Brazil's Executive Secretary of the Foreign Trade Board : CAMEX) ได้มีมติให้นำเข้าข้าวเปลือกและข้าวสาร (semi-milled non-parboiled rice and non-parboiled paddy) ในอัตราภาษีนำเข้า 0% จำนวน 400,000 ตัน เพื่อบรรเทาปัญหาข้าวของบราซิลที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากความต้องการบริโภคที่มากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลตั้งแต่สัปดาห์นี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ปัจจุบันนี้อัตราภาษีนำเข้าข้าวเปลือกอยู่ที่ 10% และข้าวสาร 12%

ที่มา *Oryza.com*

## **อูรุกวัย**

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในเดือนกันยายน 2020 ที่ผ่านมา ประเทศอูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 72,291 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 78,067 ตัน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 99.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,193 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนกันยายนมีการส่งออกข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 58,318 ตัน ข้าวกล้อง 10,389 ตัน ข้าวหัก 1,704 ตัน และข้าวเปลือก 1,897 ตัน

โดยในเดือนกันยายน 2020 อูรุกวัยส่งออกข้าวไปยังประเทศบราซิล 37,701 ตัน เปรู 14,735 ตัน ตุรกี 6,605 ตัน สหราชอาณาจักร 2,641 ตัน เบลเยียม 2,564 ตัน คอสตาริกา 2,158 ตัน อิรัก 1,625 ตัน ชิลี 1,153 ตัน เยอรมนี 720 ตัน ฝรั่งเศส 504 ตัน และประเทศอื่นๆ 1,885 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2020 นี้ (มกราคม-กันยายน 2020) อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 809,923 ตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 39% เมื่อเทียบกับจำนวน 571,791 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมูลค่าส่งออกประมาณ 355 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 54,270 ตัน ข้าวกล้อง 92,472 ตัน ข้าวที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 500,915 ตัน และข้าวหัก 162,266 ตัน

โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2020 อูรุกวัยส่งออกข้าวไปยังประเทศเปรู 144,059 ตัน ประเทศบราซิล 130,209 ตัน ประเทศเม็กซิโก 101,833 ตัน ประเทศปานามา 101,663 ตัน ประเทศตุรกี 43,895 ตัน ประเทศ

คิวบา 55,045 ตัน สหราชอาณาจักร 31,904 ตัน ประเทศแองโกล่า 24,104 ตัน ประเทศเบลเยียม 27,395 ตัน ประเทศคอสตาริกา 18,866 ประเทศเฮติ 17,677 ตัน ประเทศชิลี 13,542 ตัน และประเทศอื่นๆ 99,730 ตัน

ในปี 2019 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2019) อูรุกวัยส่งออกข้าว 892,743 ตัน มูลค่าประมาณ 372 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่มูลค่าลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018 ที่ส่งออกได้ 842,883 ตัน มูลค่าประมาณ 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 154,263 ตัน ข้าวกล้อง 86,521 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 549,968 ตัน และข้าวหัก 101,991 ตัน โดยประเทศเปรูเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดจำนวน 162,524 ตัน ตามด้วยประเทศบราซิล 115,050 ตัน ประเทศเม็กซิโก 106,092 ตัน ประเทศคิวบา 94,003 ตัน ประเทศเวเนซุเอล่า 87,100 ตัน ประเทศอิรัก 62,000 ตัน ประเทศเคนย่า 57,879 ตัน ประเทศตุรกี 44,747 ตัน ประเทศคอสตาริกา 40,858 ตัน ประเทศเซียร์ราลีโอน 35,909 ตัน ประเทศเบลเยียม 25,120 ตัน และประเทศอื่นๆ 61,462 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2020/21 (พฤษภาคม 2020-เมษายน 2021) อูรุกวัยจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 1.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 1.2 ล้านตัน ในปีการตลาด 2019/20 โดยพื้นที่เพาะปลูกในปี 2020/21 อยู่ที่ประมาณ 912,500 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก 887,500 ไร่ในปี 2019/20 ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 72,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 75,000 ตัน ในปี 2019/20 (ซึ่งคาดว่าผลกระทบของเชื้อไวรัส COVID-19 จะทำให้ความต้องการบริโภคข้าวในปี 2019/20 เพิ่มขึ้น) ด้านการส่งออกในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 790,000 ตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยตลาดหลักคือ ประเทศเปรู (ส่วนใหญ่นำเข้าข้าวสาร) เม็กซิโก และบราซิล รวมทั้งอิรัก (ขึ้นอยู่กับการจัดประมูลของรัฐบาลอิรักและระดับราคาข้าวของอูรุกวัยในขณะนั้น)

ที่มา *Oryza.com*

